

## คำนำ

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนา  
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่นักเรียน สำเร็จลงด้วยดี  
ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารชุดฝึกอบรม  
ทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน้าที่พลเมืองและค่านิยม  
หลัก 12 ประการให้แก่เรียนก่อนนำไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ครูสังคมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 ใน  
การทดลองใช้เบื้องต้น เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาระนอง ที่กรุณาเป็นกลุ่มตัวอย่างในขั้นทดลองใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งการแสดง  
ความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ  
พัฒนาหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่เรียน โดยเฉพาะการให้ข้อคิดเห็นที่เป็น  
คุณประโยชน์ ทำให้ได้ชุดการฝึกอบรมทางไกลชุดนี้มีคุณภาพ พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการ  
จัดการเรียนการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเฉพาะในรายวิชา  
เพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาจุดเน้นของรายวิชาดังกล่าว ได้แก่ (1) ความเป็นไทย  
(2) รักษาดี ชีวมันในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) ความปรองดอง สมานฉันท์ และ (5) ความมี  
วินัยในตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้อย่างเป็นระบบและมี  
ประสิทธิภาพต่อไป

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ประกอบด้วยเอกสาร 3 เล่ม คือ รายงานการวิจัยเล่มหนึ่ง ส่วนอีก  
2 เล่ม เป็นรายละเอียดของต้นแบบชิ้นงาน คือ เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่เรียน ใน  
ส่วนของประมวลสาระชุดฝึกอบรมทางไกล จำนวน 3 หน่วย และแนวการศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกล  
จำนวน 3 หน่วย

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทร์ 200 ปี)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปี 2558

ผู้วิจัย

พฤษภาคม 2559